



ĐA HIỆU

CƠ QUAN NGÔN LUÂN CỦA TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN
TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Các Niên Trưởng, Các Sĩ Quan Quân Sự Vụ và Văn Hoá Vụ, CSVSQ, quý phu nhân, các anh chị Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, các Chiến Hữu, Thân Hữu, các Mạnh Thường Quân, đã đóng góp bài vở, tài chánh, và công sức để thực hiện

TẬP SAN ĐA HIỆU 117

Phát Hành Tháng 9 Năm 2019.

QUAN NIỆM VÀ QUY ĐỊNH CỦA ĐA HIỆU

* * *

A. QUAN NIỆM:

Đa Hiệu là cơ quan ngôn luận của Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan TVBQGVN, là gạch nối giữa các cựu SVSQ, giữa các Hội Võ Bị địa phương, giữa thế hệ đi trước cha anh và những thế hệ kế thừa, đại diện là các Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, trên toàn thế giới. Đa Hiệu cũng là nơi để mọi người cùng chiến tuyến chia sẻ quan điểm, lập trường chống Cộng đến các chiến hữu, thân hữu, các độc giả cùng chung lý tưởng.

B. QUY ĐỊNH:

Để thực hiện được mục tiêu kể trên, chúng tôi mong mỗi sẽ nhận được bài vở, như các bút ký, thơ văn qua nhiều đề tài, đặc biệt liên quan đến chiến trường xưa, đến Võ Bị. Khi chọn đăng, chúng tôi sẽ theo một số quy định cụ thể, như sau:

1. Không nhận bài viết có nội dung tuyên truyền, cổ vũ cho chế độ và chủ thuyết Cộng Sản, đặc biệt là Cộng Sản VN.

2. Không nhận các bài viết có nội dung đả kích hay bôi nhọ cá nhân trong hay ngoài tập thể Võ Bị, trừ lý do rất đặc biệt. Những bài này cần chính xác và có tài liệu dẫn chứng.

3. Xin ghi rõ bút hiệu, tên thật, địa chỉ email, số phone,... để toà soạn khi cần có thể liên lạc.

4. Khi gửi các sáng tác cho toà soạn, có thể đính kèm qua email, qua bưu điện, hoặc qua CD. Có thể dùng các nhu liệu tiếng Việt như: VNI, UNIKEY, hay các nhu liệu dùng Unicode. Có thể đánh máy không dấu, hoặc viết tay.

5. Ban Biên Tập xin được phép cắt bỏ hay sửa chữa các bài viết, miễn không làm thay đổi nội dung.

6. Ban Biên Tập sẽ quyết định chọn đăng hay không những bài đã đăng ở báo khác, hay trên các trang web.

TỔNG HỘI CỨU SINH VIÊN SĨ QUAN TVBQGVN
TẬP SAN ĐA HIỆU
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA TỔNG HỘI CSVSQ/ TVBQGVN



TỔNG HỘI TRƯỞNG, KIỂM CHỦ NHIỆM
CSVSQ NGUYỄN VĂN THIẾT, K18
Email: nguyenvthiet@aol.com

* * *

CHỦ BÚT:

CSVSQ ĐỖ MẠNH TRƯỜNG, K23

TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ, KIỂM THỦ QUỸ:

CSVSQ TRẦN TRÍ QUỐC, K27
tran27147@yahoo.com

* * *

PHÁT HÀNH:

Hội CSVSQ TVBQGVN Nam California, Hoa Kỳ.
Hội Trưởng: CSVSQ NGUYỄN PHƯỚC ÁI ĐÌNH, K26

* * *

ĐỊA CHỈ TÒA SOẠN:

DA HIEU MAGAZINE
P.O. Box 8628
Fountain Valley, CA 92728

E-mail Tòa Soạn Đa Hiệu: dahieu2016@gmail.com

* * *

WEBSITE CỦA TỔNG HỘI CSVSQ/ TVBQGVN

<http://tvbqgvn.org>
<https://tapsandahieu.cf/>

Group Vô Bị Việt Nam:
vobivietnam@yahoo.com

Mục Lục

STT	Đề Tựa	Tác Giả	Trang
1	Phân đầu		1
2	Thư Tổng Hội Trưởng	Nguyễn Văn Thiệt	6
3	Đại Hội Võ Bị XXII	Huỳnh Văn Tốt	10
4	Hải Quân và Võ Bị	Nguyễn Đức Thu	12
5	Thơ Tình Yêu Mùa Xuân...	Nguyễn Trần	28
6	Tướng Niệm và Tri Ân	Tường Thúy	30
7	Địch và B52	Đào Đức Bảo	37
8	Khóa 26 Họa Mặt 50 Năm		47
9	Đá Vàng	Song Vũ	50
10	Thơ Lỗi Hẹn	Phạm Kim Anh	66
11	Võ Bị Hành Khúc	""""Cao Xuân Thanh Ngọc	68
12	Chu Pao Nhuộm Máu	Trần Văn Bường	75
13	Quân Kỳ, Mưa Tháng Sáu	Lê Văn Điền	88
14	Lưu Bút Ngày Xưa	Minh Nguyệt	95
15	Thơ Mặt Trận Xuân Lộc...	Nguyễn Minh Thanh	101
16	Gặp Lại Bạn Cũ	Lê Quốc Toàn	109
17	Hội Võ Bị Victoria, Úc Châu	Trần Như Dy	114
18	Nguyễn Do Hạ Bệ...	Đặng Kim Thu	117
19	Huế Bình An...	Lê Quang Liễn	130
20	Thơ Nhớ Quê	Sao Linh	144
21	Khóa 20 - Nguyễn Công Trứ	Võ Nhân	145
22	Huyền Thoại Một Đêm Trăng	Vi Vân	158
23	Chiếc Bình Cổ	Phạm Văn Hòa	170
24	Thơ Bài Trần Trối...	Quốc Nam	178
25	Mưa Hạ trên Góc Trời Tây Bắc!	Ấu Tím	180
26	Đường Chúng Ta Đi	Phan Anh Tuấn	187
27	Đại Hội Võ Bị Âu Châu		195
28	Khóa 23 và Đại Hội Võ Bị ...	Ngọc Minh	200
29	Lực Lượng Đặc Biệt	Vương Võ Chiêu	205
30	Bây Giờ... Ta Bạc Tóc	Tealan	215

31	Thơ Sẽ Có Một Ngày Cho Việt Nam Vô Tình	218
32	Phòng Thủ Võ Bị	Võ Công Tiên 219
33	Đời Mong Manh	Mạc 224
34	Thơ Việt Nam Trong Tay CS Phạm Kim Khôi	229
35	Những Khúc Quanh	Trần Kim Bảng 231
36	Đại Hội 56 Năm Hội Ngộ của Khóa 20	242
37	Người Hát Nhạc Vàng Rong	Trần Ngọc Toàn 246
40	Con Sáo Bạc Má...	Giang Văn Nhân 251
39	Giấc Mơ Nàng Tô	Diễm Nga 258
38	Thơ Khi Ấy Anh Ở Đâu?	Lê Thị Hạ Anh 265
41	Về Một Đoạn Đường	Trần Văn Trữ 266
42	Phá Sản?!	Võ ý 279
43	Thơ Cảm Thu	Đỗ Trọng Đạt 286
44	Chuyện Một Phi Vụ	Võ Minh Hòa 287
45	Sài Gòn Lớn Nhỏ...	tovanca 302
46	Đọc “Khoảng Tối Nhìn Lên”	Phạm Kim Khôi 313
47	Vinh Danh Tiếng Nước Ta	Quốc Nam 316
48	Học Bổng của TTNDH	Tammy Huỳnh 318
49	Quý Thương Phế Binh	Hoàng Như Cầu 321
49	Báo Cáo Tài Chánh	Trần Trí Quốc 323
50	Trả Lời Thư Tín	Đỗ Mạnh Trường 332
51	Chia Buồn	336

ĐA HIỆU SỐ 117

Phát Hành Tháng 9 - 2019

CẢM ƠN THƯƠNG BINH QLVNCH!

Đa Hiệu phát hành định kỳ, mỗi năm 3 số, vào các tháng 1, 5, 9. Đa Hiệu số 117 đã được phát hành vào tháng 9, 2019.

Rất mong quý vị cộng tác viên đóng góp bài vở cho
Đa Hiệu số 118, trước ngày 1 tháng 12 năm 2019.



LÁ THƯ TỔNG HỘI

Garden Grove, ngày 10 tháng 8 năm 2019

Kính thưa quý Niên Trưởng,
Kính thưa quý Phu Nhân, quý chị Phụ nữ Lâm Viên,
Thưa quý bạn đồng môn Cựu SVSQ/ TVBQGVN và các
anh chị Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu,

Khi nhớ lại những ngày mới chân ướt chân ráo định cư tại Hoa Kỳ, chúng tôi được anh em đồng khoá đón tiếp, giúp đỡ. Tiếp đến, chúng tôi tham dự vào sinh hoạt với Hội Võ Bị địa phương, sau cùng là đến với Tổng Hội Võ Bị Việt Nam. Tình cảm anh em đối với nhau dạt dào và thân thiết biết bao nhiêu! Sinh hoạt với Tổng Hội suốt 29 năm qua, chúng tôi không thấy mình bị ràng buộc với Tổng Hội qua bất cứ một văn kiện, kế ước, hay luật lệ nào ngoài sự tự nguyện và tình cảm của một cựu SVSQ đối với anh em cùng xuất thân từ TVBQGVN. Chúng tôi tin rằng đại đa số anh em chúng ta đến với nhau cũng chỉ vì cái Tình Tự Võ Bị đó.

Cuộc sống của chúng ta hiện nay, mỗi người một ngã, không ai lệ thuộc ai, và cũng không ai bị bắt buộc phải sống, phải suy nghĩ theo người khác hay có quyền bắt người khác phải sống theo ý mình. Nếu có, chúng tôi chỉ mong mỗi lần anh em chúng ta có dịp gặp lại nhau, được “*mặc áo thụng vai nhau*” thì thật là hạnh phúc. Đem tương kính và tình tự để đối xử với nhau, chúng ta đâu có gì mất mát, nếu có thể được sống với nhau, như những ngày xưa thân ái?

Chúng tôi nhận trách nhiệm Đại Diện cho Tập Thể, một tổ chức có khung xây dựng bằng Tình Tự, kết nối từ những sợi dây thân thiết giữa anh em các khoá, các địa phương với

nhau. Dù chưa gặp nhau lần nào, chỉ cần được giới thiệu anh em thuộc khoá nào, anh em chúng ta nhận nhau ngay đàn anh, đàn em và coi nhau như anh em một nhà.

Nhìn lại sinh hoạt của Tập thể chúng ta, anh em đang sinh hoạt hài hoà thân ái với nhau, tự nhiên một bức tường ngăn cách được dựng lên, gậy chia rẽ. Phải chăng chúng ta đã vô tình để ngọn nến TÌNH TỰ VÕ BỊ trong chúng ta bị dập tắt? Bóng tối nghi kỵ và ganh ghét đã lợi dụng cơ hội để ngọn đèn đó không còn cơ hội nhen nhúm lại. Việc chia rẽ đã hình thành. Dù ai hay phe phái nào THẮNG, tất cả anh em chúng ta đều THUA vì chúng ta mất anh em!!!

Bất đồng giữa một số anh em chỉ là chuyện riêng tư cá nhân, nhưng kẻ xấu đã biết lợi dụng để thổi tắt tình cảm Võ Bị nơi anh em chúng ta. Trong suốt năm qua Tổng Hội luôn luôn giữ im lặng để anh em chúng ta quên quá khứ không vui, tạo cơ hội để anh em chúng ta dễ dàng ngồi lại với nhau. Chúng tôi không phiền trách, không phê phán, không lên án bất cứ người nào, vì ai cũng là bạn hữu, là anh em với nhau trong một gia đình.

Khi nhận đề cử ở Đại Hội XXI, chúng tôi có trình bày trước Đại Hội Đồng rằng Nội Quy của chúng tôi là “Tình Tự Võ Bị”, trong đó đơn giản chỉ có “Kính trọng Đàn Anh và Yêu mến Đàn Em”. Chỉ áp dụng hai điều đơn giản đó, trong suốt gần 30 năm sinh hoạt với Tổng Hội, chúng tôi tin rằng, chúng tôi chưa hề vi phạm một điều nào trong Nội Quy cả.

Khi chúng ta yêu mến nhau thì chúng ta đã giữ trọn mọi lẽ luật, còn nếu chúng ta không còn Tình Nghĩa đối với nhau thì dù có trăm ngàn cuốn Nội Quy dày hàng chục ngàn trang, chúng ta cũng không đến với nhau được. Nội Quy chỉ để hướng dẫn cho người đại diện cho anh em để điều hành trong phiên trực. Chúng ta có gì ràng buộc nhau ngoài cái “Tình” của những người cùng xuất thân từ Một Trường Mẹ: TVBQGVN.

Một thực tế là dưới con mắt của một số anh em và những

người đã dàn dựng nên cái Tổng Hội Thứ Hai là chúng ta có Hai Tổng Hội. Chuyện nội bộ, ai phanh phui ra các Diễn Đàn bên ngoài? Với mục đích gì? Ai hưởng lợi cho việc Tổng Hội Võ Bị bị chia hai thì ai trong chúng ta cũng biết rồi!!! Liệu các đạo diễn gây chia rẽ giữa anh em chúng ta có dễ dàng để chúng ta ngồi lại với nhau, như những ngày xưa thân ái?

Một năm qua, chúng tôi đề nghị khi anh em chúng ta, nếu chưa sẵn sàng ngồi lại với nhau thì chúng ta cứ sinh hoạt như hai nhánh của một gốc Tổng Hội, cùng sinh hoạt cùng làm tốt cho Tập Thể, đừng khích bác, đừng phê phán nhau vì vết thương nào muốn lành cũng cần phải được băng bó lại, thay vì cứ bươi móc làm cho vết thương nhiễm trùng. Chúng ta chờ cơ hội để cùng hợp tác Tổ chức Đại Hội XXII vui vẻ, hài hoà. Các “Đur Luận Viên” có chịu để yên cho sự kết hợp đó không?

Ở Đại Hội Thứ XXI, quý vị đã giao cho chúng tôi CON DẤU của Tổng Hội. Chúng tôi đã tự ví mình là người giúp việc cho Tập Thể. Con Dấu là chiếc chìa khoá của căn nhà Võ Bị. Chúng tôi đã mở mọi cánh cửa của căn nhà đó cho tất cả mọi CSVSQ, không phân biệt khoá, địa phương hay phe nhóm nào. Anh em có vào nhà hay không thì đó là quyền quyết định của anh em, vì chính anh em là chủ nhân của căn nhà Võ Bị đó. Chúng tôi không có quyền cấm cản, mời mọc ai vì chúng tôi chỉ là một thành viên nhận phiên trực cho Tập Thể, chứ không phải là người Chỉ Huy để ra lệnh hay làm theo ý mình. Chúng tôi phải làm theo ý của những người đã thay mặt Tập Thể chọn chúng tôi, thay thế họ để nhận phiên trực mà thôi.

Việc anh em có bất đồng đối với Ban Chấp Hành hay cá nhân một người nào đó trong quá khứ là chuyện của cá nhân hay phe nhóm. Tại sao lại đem gán ghép vào Tổng Hội để rồi cổ động tẩy chay, bất hợp tác với Tổng Hội để gây chia rẽ?

Chúng tôi chỉ là người giúp việc qua một giai đoạn, một nhiệm kỳ. Trong suốt năm qua, chúng tôi đã im lặng lượm từng cọng rác, chùi lau từng vết bẩn mỗi khi anh em vất vào

mặt chúng tôi, hay Tổng Hội. Chúng tôi không đáp trả vì làm như vậy, tạo một vết dơ hay xúc phạm đến bất cứ anh em Võ Bị nào thì cũng là làm việc dơ bản đó cho chính mình. Chúng tôi luôn hãnh diện mình là dân Võ Bị, không tự mình xấu hổ, không cảm thấy nhục nhã với bất cứ ai vì trong lương tâm, chúng tôi đã không làm điều gì xấu cho Tập Thể. Bồn phận của chúng tôi là phải gìn giữ NGÔI NHÀ VÕ BỊ NGUYỄN VĂN, không có ngăn phòng, chia hai, chia ba hay cho phép bất cứ ai làm CHÌA KHOÁ GIẢ để đột nhập vào căn nhà Truyền Thống đó, vì chìa khoá giả sẽ làm hư Ổ KHOÁ của căn nhà chung, gây khó khăn cho người kế nhiệm.

Chúng tôi sẽ bàn giao chiếc CHÌA KHÓA THẬT lại cho bất cứ cựu SVSQ nào, bất cứ thuộc khoá nào, địa phương nào do tập thể anh em chúng ta lựa chọn để thay mặt Tập Thể điều hành sinh hoạt Tổng Hội trong tương lai, một Tổng Hội duy nhất, bất khả phân do các Cựu SVSQ/TVBQGVN thành lập từ Đại Hội I, II, III... cho đến hôm nay.

Đối với chúng ta bây giờ, tạo thêm ràng buộc, hơn thua, thắng bại có lẽ không còn cần thiết nữa. Chỉ còn cần một chút tình và tinh tảo để cho con cháu chúng ta có thể hãnh diện vì cha chú của các cháu, biết anh em mình là ai để yêu thương và trân quý

Xin trân trọng kính chào Quý Niên Trưởng, Quý Phu Nhân, Quý bạn Đồng Môn, và các cháu Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu

TM. Ban Chấp Hành Tổng Hội

Tổng Hội Trưởng TH/CSVSQ/ TVBQGVN
kiêm Chủ Nhiệm Tập San Đa Hiệu



CSVSQ Nguyễn Văn Thiệt, Khoá 18



TÂM THƯ HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI XXII

Virginia, ngày 11 tháng 8 năm 2019.

Kính thưa các niên trưởng, các phu nhân, các CSVSQ, và các anh chị TTNĐH,

Tôi là CSVSQ Huỳnh Văn Tốt K26, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội XXII/ CSVSQ/ TVBQGVN năm 2020 tại Washington, DC, Hoa Kỳ, xin có đôi lời gửi đến quý vị.

Khi Hội Võ Bị Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận của chúng tôi nhận tổ chức Đại Hội, chúng tôi đã thấy rõ nhiều khó khăn từ mọi phía, nhưng việc cần làm thì phải làm vì anh em Võ Bị chúng ta không bao giờ sợ khó.

Đại Hội XXII không chỉ với mục đích bầu cử Ban Chấp Hành Tổng Hội mới như thường lệ, mà còn thực hiện một nguyện vọng tâm huyết là kêu gọi tất cả các cựu SVSQ/ TVBQGVN về tham dự, để cùng nhau thực hiện buổi lễ **VINH DANH CỜ VÀNG & QUÂN LỰC VNCH**, mà các cựu SVSQ chúng ta đã tận tụy phục vụ.

Chúng ta đã hãnh diện xuất thân từ TVBQGVN, cùng chung lý tưởng Quốc Gia, cùng chung lập trường chống Cộng Sản. Chúng ta từng tự hào là một tập thể bất khả phân, có thể

bất đồng ý kiến nhưng không bất hoà. Chúng ta đã từng chiến đấu trên khắp các nẻo đường đất nước, để bảo vệ quốc gia, dân tộc. Vậy thì tại sao hôm nay chúng ta không cùng trở về bên nhau, thấp sáng lại ánh hào quang năm xưa; làm cháy bùng lên ngọn lửa đấu tranh bảo vệ tổ quốc đang bị ngoại bang xâm lấn.

Hãy cùng nhau làm ngọn đuốc soi đường cho đàn em và con cháu chúng ta hãnh diện, nối bước theo sau trong công cuộc giữ và xây dựng đất nước VIỆT NAM ĐỘC LẬP, TỰ DO, DÂN CHỦ. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả các cựu SVSQ/ TVBQGVN và các anh chị TTNDH hãy cùng nhau về tham dự Đại Hội XXII để giữ gìn trang sử oai hùng của chúng ta.

Chúng tôi xin nói lên đôi lời tâm huyết mong quý vị cùng thông cảm. Chúng tôi hy vọng được yểm trợ về mọi phương diện, từ vật chất đến tinh thần, quảng bá rộng rãi cho Ban Tổ Chức và cùng nhau góp công sức để cho Đại Hội được thành công tốt đẹp.

Chúng tôi ước mong được vui mừng chào đón quý vị về tham dự Đại Hội Võ Bị XXII, được tổ chức tại thành phố **FALLS CHURCH, FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA, HOA KỲ** vào các ngày **26, 27, và 28 tháng 6 năm 2020**.

Đại diện Hội Võ Bị Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị.

Trân trọng.

Trưởng Ban Tổ Chức.



Cựu SVSQ Huỳnh Văn Tốt, K26.

TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ QUÂN CHỨNG HẢI QUÂN

HQ Nguyễn Đức Thu K16

Ngày 29 tháng 7 năm 1959, Tổng Thống Ngô Đình Diệm ký nghị định số 317/QP/TT cải tổ Trường Võ Bị Quốc Liên Quân Đà Lạt thành Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam với nội dung ghi như sau:



Điều thứ 2: Trường Võ bị Quốc Gia Việt Nam có nhiệm vụ đào tạo Sĩ quan hiện dịch Hải-Lục-Không Quân thuộc Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa và được xếp ngang hàng Trường Cao Đẳng chuyên nghiệp dân chính và trình độ thi tuyển nhập học tương đương.

Điều thứ 6: Thời gian huấn luyện là 4 năm. Sinh viên sĩ quan tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy và được cấp phát văn bằng Tốt Nghiệp Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Khóa 16, nhập trường ngày 23 tháng 11 năm 1959 và mãn khóa ngày 22 tháng 12 năm 1962, là khóa đầu tiên được thi hành nghị định. Sau khi tốt nghiệp, việc huấn luyện bổ túc để các tân sĩ quan K16 trở thành sĩ quan các binh chủng không mấy khó, chỉ là

vấn đề thời gian theo nhu cầu chiến trường. Nhưng đối với Hải Quân, để trở thành một sĩ quan HQ “chuyên nghiệp” ngành Chỉ Huy thì thật là nhiều khê. Càng nhiều khê hơn để được danh xưng Hải Quân trước cấp bậc như là Hải Quân thiếu úy, thay vì thiếu úy mà thôi. Đây không phải chỉ là truyền thống, mà còn là vinh dự để chứng minh họ là sĩ quan chỉ huy, là những hạm trưởng hay cấp chỉ huy tương lai. Thoạt mới nghe giống như có vẽ kỳ thị dài dòng. Sau đây là vài ví dụ thường dùng và ý nghĩa:

Hải Quân Thiếu Úy Nguyễn Văn Y (thiếu úy ngành Chỉ Huy), Trung úy Chiến Binh Nguyễn Văn X (trung úy biệt phái), Thiếu Tá Y Sĩ Nguyễn Văn A (y sĩ biệt phái), Y Sĩ Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn B (y sĩ có bằng Y Sĩ Hải quân, Kỹ Sư Hải Quân Đại Tá Nguyễn Văn C (kỹ sư có bằng Kỹ Sư Hải quân). Sau năm 1970, còn thêm HQ Chuẩn Úy Chiến Binh Nguyễn Văn Đ (SQ trúng tuyển vào HQ, nhưng không được học tại các trường SQHQ. Về sau, các vị này tự đặt tên cho họ là SQHQ Lưu Đày)....v...v...

So sánh với cách gọi cấp bậc trong Hải Quân Hoa Kỳ thì cũng có nhiều khê như vậy:

HQ Thiếu Úy = Ensign (ENS), HQ Trung Úy = Lieutenant Junior Grade (LTJG), HQ Đại Úy = Lieutenant (LT) , HQ Thiếu Tá = Lieutenant Commander (LCDR), HQ Trung Tá = Commander (CDR), HQ Đại Tá = Captain (CAPT), Phó Đề Đốc = Rear Admiral Lower Half (RDML), Đề Đốc = Rear Admiral Upper Half (RADM), Phó Đô Đốc = Vice Admiral (VADM), Đô Đốc = Admiral (ADM) Thủy Sư Đô Đốc = Fleet Admiral (FADM).

Trong hàng hạ sĩ quan & đoàn viên (thủy thủ), cấp bậc cũng phải kèm thêm chuyên nghiệp: Thủy Thủ Giám Lộ Nguyễn Văn Đ, Thủy Thủ Tiếp Vụ Nguyễn Văn E (Thủy thủ lo việc ăn uống), Hạ Sĩ Phòng Tai Nguyễn Văn F, Trung Sĩ Vận Chuyển Nguyễn Văn G, Thượng Sĩ Trọng Pháo Nguyễn Văn H, v...v...

Mỗi danh xưng đều có cái giá huấn luyện và niềm hãnh diện ngành chuyên nghiệp của nó và không thể bỏ sót trên văn bản hay lúc xưng tên. Quan trọng nhất là danh từ Hải Quân (HQ) trước cấp bậc sĩ quan. Hồi đó, để được trở thành SQ ngành Chỉ Huy, các Sĩ quan Hải Quân phải tốt nghiệp từ một trong các quân trường Hải Quân như sau: BREST (École Navale/Hải Quân Pháp), Annapolis (US Naval Academy/Hải Quân Hoa Kỳ) và Nha Trang (Trường Sĩ Quan Hải Quân VNCH).

Các Huynh Đệ còn nhớ HQ Trung Úy Lê Phụng, tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Brest, Pháp, Giảng viên Toán từ khóa 16 không? Ông sẽ nhắc nhở ngay nếu bất cứ ai quên viết hai chữ Hải quân hay HQ trước cấp bậc trung úy của ông ấy. Với Giáo Sư Khoa Học Trung Úy Nguyễn Tiến Ích, cũng từ Trường Brest, ngành Cơ khí với văn bằng Kỹ Sư Hải quân, thì phải được gọi là Kỹ Sư Hải Quân Trung Úy Nguyễn Tiến Ích. (*Sau này ông có bằng tiến sĩ của Viện Đại Học M.I.T Hoa Kỳ, cũng vẫn gọi như vậy, nhưng thêm Ph. D (Kỹ Sư HQ Trung Úy Nguyễn Tiến Ích, Ph. D.)*)

Đó là lý do tại sao các sĩ quan K16 thuộc Quân Chung Hải Quân phải theo học Khóa 13 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang thêm 2 năm để theo đúng tiêu chuẩn Sĩ Quan Hải Quân Hiện Dịch/ HQVNCH. (*Thời đó các SQ/HQ đa số là trừ bị, muốn vào hiện dịch họ phải được BTTM cứu xét.*) Nói đúng ra, người bên ngoài khó mà phân biệt được, nhưng trong Quân Chung, mọi người đều biết giá trị thực sự của việc huấn luyện này.

Để các Huynh Đệ hiểu rõ thêm về HQ/ VNCH, thì cũng nên tóm lược từ thời gian phiêu thai **để hiểu rõ tại sao TVBQGVN có hai sĩ quan thuộc Khóa 2 & Khóa 6 đã đạt đến các cấp chỉ huy cao nhất trong Hải Quân VNCH.**

Ngày 15 tháng Tám năm 1951, Pháp đồng ý cho tuyên mộ Khóa 1 trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, gồm 9 SVSQ – 6 SVSQ theo ngành chỉ huy và 3 SVSQ theo ngành cơ khí, phần đông là cựu sinh viên từ trường Thủy Văn Sài Gòn (Saigon

Hydrography School); ngoài ra còn có một khóa hạ sĩ quan 50 người và một khóa đoàn viên (thủy thủ) 300 người.

Sinh sau để muộn sau 2 quân chủng Lục và Không Quân vì nghị định thành lập Hải Quân bị đình hoãn nhiều lần, cuối cùng do nhu cầu chiến cuộc, Nghị Định số 2 đã cho phép Hải Quân thành lập ngày 6 Tháng Ba năm 1952. Vào thời gian này, muốn thành lập một quân chủng Hải Quân mà không có một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp giỏi, không có các phương tiện huấn luyện nhân sự quả là một điều không tưởng. Không còn cách nào tốt hơn để đót giai đoạn, Chính phủ Quốc Gia Việt Nam phải dựa vào những cơ sở huấn luyện có sẵn của Hải Quân Pháp để đào tạo nhân viên tân tuyển của mình. Vì thế, trong khoảng thời gian từ năm 1951 đến năm 1953, hầu hết sĩ quan, hạ sĩ quan, và đoàn viên tiên khởi của Hải Quân Việt Nam phải theo thực tập trên các chiến hạm, chiến đình của Hải Quân Pháp đang hoạt động ngoài biển cũng như trong sông.



Ngày 20 tháng 8 năm 1955, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ban nghị định thành lập Bộ Tư Lệnh Hải Quân và chính thức bổ nhiệm HQ Thiếu Tá Lê Quang Mỹ vào chức vụ **Tư lệnh Hải Quân kiêm Chỉ Huy Trưởng Đoàn Thủy Quân Lục Chiến.**

Ngày 25 tháng 9 năm 1949, CSVSQ Lê Quang Mỹ nhập học Khóa 2 Quang Trung Trường Sĩ Quan Việt Nam tại Huế. Ngày 24 tháng 6 năm 1950, ông mãn khóa, tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu Úy Hiện Dịch. Ra trường, ông được điều động đi phục vụ ở một đơn vị bộ binh thuộc Quân Đội Liên Hiệp Pháp đồn trú tại Sóc Trăng với chức vụ trung đội trưởng. Cuối năm 1951, ông được theo học Khóa 1 Trường Sĩ Quan Hải

Quân Nha Trang, khai giảng ngày 1 tháng 1 năm 1952. Ngày 1 tháng 10 cùng năm ông mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc Hải Quân thiếu úy. Sau đó được phục vụ trên Tuần Dương Hạm Jeanne d'Arc và Tuần Dương Hạm Savorgan de Brazza. Đầu năm 1953, ông được thăng cấp Hải Quân trung úy. Tháng 11 cùng năm, ông được thăng cấp Hải Quân đại úy, nhận lãnh Trợ Chiến Hạm Nguyễn Văn Trự (HQ 225) và được cử làm hạm trưởng đầu tiên của chiến hạm này. Đến giữa năm 1954, ông được bổ nhiệm làm Chỉ Huy Trưởng đầu tiên Hải Đoàn Xung Phong 21 ở Cần Thơ.

Tháng 3 năm 1955, ông được thăng cấp Hải Quân thiếu tá giữ chức vụ Chỉ Huy Trưởng Giang Lục. Ngày 28 tháng 8 cùng năm, ông được Thủ Tướng Ngô Đình Diệm bổ nhiệm giữ chức vụ Tư Lệnh Quân Chủng Hải Quân đầu tiên. Ngày 26 tháng 10 năm 1955, ông được thăng cấp Hải Quân trung tá. Ngày 26 tháng 10 năm 1956, ông được thăng cấp Hải Quân đại tá. **Đây là vị Tư Lệnh Hải Quân đầu tiên của HQVNCH, xuất thân từ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.**

Vị thứ nhì là **CSVSQ Diệp Quang Thủy. Năm 1951, ông tình nguyện nhập ngũ vào Quân Đội Quốc Gia Khóa 6 Đinh Bộ Lĩnh Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1951.** Ngày 1 tháng 6 năm 1952, ông mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy hiện dịch. Năm 1953, **ông được theo học Khóa 3 Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, khai giảng tháng 7 năm 1953.** Tháng 1 năm 1954, ông mãn khóa với cấp bậc Hải Quân thiếu úy ngành Chỉ Huy, phục vụ trên Hạm Đội Hải Quân Pháp.

Đầu năm 1956, ông được thăng cấp Hải Quân trung úy. Giữa năm 1957, ông được chọn làm sĩ quan tùy viên cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Đầu năm 1961, ông được thăng cấp Hải Quân đại úy và được chỉ định làm hạm trưởng một hải vận hạm. Đầu tháng 4 năm 1964, ba tháng sau cuộc chỉnh lý nội bộ, do Tướng

Nguyễn Khánh cầm đầu, ông được thăng cấp Hải Quân thiếu tá, giữ chức vụ Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng Hải Tuần.

Ngày Quốc Khánh Đệ Nhất Cộng Hòa, 1 tháng 11 năm 1965, ông được thăng cấp Hải Quân trung tá đầu năm 1966, và làm Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát. Trung tuần tháng 6 cùng năm, ông được thăng cấp Hải Quân Đại Tá và được chuyển về Bộ Tư Lệnh Hải Quân giữ chức Tham Muu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân.

Ngày Quốc Khánh 1 tháng 11 năm 1972, ông được thăng cấp phó đề đốc. Tháng 11 năm 1974, ông được bổ nhiệm chức vụ Tư Lệnh Phó Hải Quân HQVNCH, kiêm chức vụ Tham Muu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân thay thế Đề Đốc Lâm Nguơn Tánh được bổ nhiệm làm Tư Lệnh Quân Chung Hải Quân. **Đây là vị tư lệnh phó kiêm tham mưu trưởng sau cùng của HQ/ VNCH, xuất thân từ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.**

Trở lại năm 1955, Hải Quân thuần túy Việt Nam chỉ có 3,858 người kể cả 1,291 Thủy Quân Lục Chiến, sau này trở thành các **Tiểu Đoàn 1 Quái Diệu**.

Đầu năm 1956, Tổng thống VNCH chấp thuận dự án Giang Lục thành lập 5 Hải Đoàn Xung Phong. Riêng về Hải Lục, đến cuối năm 1957, số chiến hạm được Pháp chuyển giao là 21 chiến hạm.

Tháng 10 năm 1957, HQ Đại Tá Lê Quang Mỹ bàn giao chức Tư Lệnh Hải Quân cho HQ Thiếu Tá Trần Văn Chơn để đảm nhận chức vụ mới tại Trường Đại Học Quân Sự. Tháng 8 năm 1959, HQ Thiếu Tá Hồ Tấn Quyền được bổ nhiệm chức vụ Tư Lệnh Hải Quân thay thế Thiếu Tá Chơn, được cử đi du học tại trường Cao Đẳng Hải Chiến tại Hoa Kỳ.

Ngày Quốc Khánh tháng 10 cùng năm, HQ Thiếu Tá Hồ Tấn Quyền được thăng cấp Hải Quân trung tá. Ông được đánh giá là người có lòng nhiệt thành, có tầm nhìn xa rộng, và có công lao lớn trong việc xây dựng Quân Chung

Hải Quân VN. Đặc biệt ông rất trung thành với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Giữa năm 1960, ông có sáng kiến thành lập Lực Lượng Duyên Lục để ngăn chặn việc Quân Đội Bắc Việt xâm nhập người và vũ khí. Ngày 27 tháng 2 năm 1962, khi hai phi công, Trung Úy Nguyễn Văn Cử và Trung Úy Phạm Phú Quốc, dùng máy bay dội bom Dinh Độc Lập, ông chỉ huy các Chiến hạm Hải Quân dùng súng phòng không chống lại để bảo vệ Tổng Thống Diệm. Ngay sau đó ông được thăng cấp Hải Quân đại tá.

Trở lại năm 1960, Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trường Võ Bị Quốc Gia mới, tọa lạc tại đồi 1515, gần hồ Than Thở, Bắc trung tâm Thị Xã Đà Lạt.

Cuối năm 1961, Khóa 16 bắt đầu chương trình năm thứ 3. 30 SVSQ được BTL/ KQ tuyển chọn về quân chủng Không Quân, và BTL/ HQ tuyển chọn 15 SVSQ về quân chủng Hải Quân. Trung Tá Chỉ Huy Trường Trần Ngọc Huyền đề nghị sẽ gọi tất cả các tân sĩ quan tiếp tục theo học các Trường Hải Quân và Không Quân tại Hoa kỳ sau khi mãn khóa.

Nhưng vì nhu cầu chiến trường, chương trình huấn luyện của khoá 16 thay đổi từ 4 năm, phải thu gọn thành 3 năm 1 tháng.

Khóa 16 là khóa đầu tiên được làm lễ mãn khóa ngày 22 tháng 12 năm 1962 tại Trường mới (TVB/ QGVN) trên Vũ Đình Trường Đồi 1515. Tổng thống Ngô Đình Diệm chủ toạ buổi lễ, cùng toàn thể Nội Các và tất cả Tư lệnh Quân Binh chủng, hầu hết các cấp Đại Sứ và Ngoại Giao Đoàn. **Có thể nói đây là một Lễ Mãn Khóa long trọng nhất, chứng tỏ cho thế giới thấy mức độ trưởng thành của Quân Đội VNCH, trong quốc gia VNCH độc lập.** Tiếc thay, không đầy một năm sau, ngày 1 tháng 11 năm 1963, Tổng Thống Diệm đã bị ám sát!!!

15 tân sĩ quan K16 được chọn, nhưng chương trình để đào tạo các Sĩ quan Hải quân ngành Chỉ Huy không dễ dàng như Trung Tá Trần Ngọc Huyền và Bộ TTM dự trù. Hồi đó, xin nhắc lại, **truyền thống để trở thành Sĩ Quan Hải Quân ngành Chỉ Huy và để được gọi là Hải Quân Thiếu Úy thật là phức tạp.** (Thật sự truyền thống này có ảnh hưởng từ Hải Quân Pháp chứ không phải kỳ thị như nhiều người lầm tưởng.) Nếu một sĩ quan không cần biết gốc từ đâu đến mà chưa tốt nghiệp từ một trường sĩ quan Hải Quân thì vẫn chưa được chấp nhận để có danh xưng Hải Quân Thiếu Úy (HQ Thiếu Úy) và họ không phải là một sĩ quan Hải Quân ngành Chỉ Huy.

Khi Khóa 16 ra trường, Bộ Tổng Tham Mưu không đồng ý gởi 15 tân sĩ quan thuộc quân chủng Hải Quân sang Học Viện Annapolis Hoa Kỳ (US Naval Academy), vì thời gian khai giảng không phù hợp và phải học thêm 4 năm nữa. Quyết định đúng nhất là tiếp tục chương trình 2 năm tại Nha Trang để trở thành sĩ quan Hải Quân hiện dịch ngành Chỉ Huy. (**Tổng cộng 5 năm** thay vì 7 năm.)

15 tân thiếu úy được thực tập Hải Nghiệp 6 tháng liên tiếp trên hầu hết các loại chiến hạm trước khi nhập học Khóa 13 Trường SQHQ Nha Trang. Khi vào trường, vì không đồng ý đeo Alpha trở lại trên cầu vai cấp bậc, 8 thiếu úy Khóa 16 xin đổi Quân Chủng và được bộ TTM chấp thuận. 7 sĩ quan Khóa 16 còn lại theo học Khóa 13/ SQHQ. Bộ Tư Lệnh HQ đồng ý để 7 sĩ quan này vẫn mang cấp bậc Thiếu Úy nhưng phải thêm vào một ALPHA (*danh từ Hải quân gọi là **Alpha Thiếu Úy khi đang thụ huấn để phân biệt họ là các sĩ quan sinh viên***) vì đa số các giảng viên & huấn luyện viên HQ hồi đó còn là thiếu úy và trung úy như HQ Trung Úy Lê Phụng (*đã có một thời là giảng viên tại TVB/ QGVN*). (*Theo tôi, thì cầu vai Alpha Thiếu Úy trông rất đẹp, đặc biệt là trong quân phục mùa Đông.*)

Trong lúc Khóa 16/ HQ đang thụ huấn tại Trường Sĩ Quan Hải Quân, thì Bộ TTM ngưng việc huấn luyện, kể từ K17, vì

quá dài lâu và tốn kém này cho đến khi tìm ra một phương pháp mới để tổng hợp lại trong vòng 4 năm mà thôi.

Hồi đó, tôi có đề nghị năm thứ nhất và năm thứ hai học tại TVB/ QGVN, năm thứ 3 và thứ tư tại Trường SQ/ HQ. Nhưng thời gian khai giảng các khóa SQ/ HQ tại Nha Trang thay đổi hàng năm, không phù hợp ngày nhập trường tại TVB/ QGVN; vì thế khóa 17 chỉ có KQ, Khóa 18 đến K20, không có KQ & HQ, Khóa 21 có 26 SQ qua KQ, Khóa 22B có HQ. Kể từ Khóa 23 và K24 đều có KQ & HQ.

Kể từ K25 đến K29, Bộ TTM đã cho áp dụng chương trình huấn luyện Liên Quân Chung, có nghĩa là mùa Quân Sự năm thứ 3 & thứ 4, hai đại đội SVSQ/ KQ và SVSQ/ HQ được thụ huấn tại Nha Trang với chương trình dành cho các khóa SQ/ HQ Đặc Biệt và trở lại TVBQGVN trong mùa Văn Hóa. (*Gần cuối năm 1971, sau khi du học từ Hoa Kỳ trở về, tôi có một thời gian ngắn làm giảng viên Khí Tượng, Hải Sự, và Hành Quân Đổ Bộ cho Trường SQ/ HQ Nha Trang nên cũng đã có vài cơ hội thuyết trình về đề tài “Lãnh Đạo & Chỉ Huy HQ” cho 2 khóa 25/ HQ & K26/ HQ.*)

Tuy nhiên chương trình huấn luyện Hải Quân cho các khóa này chỉ là chương trình căn bản Hải Nghiệp, chừng 6 tháng cho 2 mùa Quân Sự, chưa đầy đủ, nên Bộ TTM đã bổ nhiệm thêm 2 sĩ quan cấp tá Hải Quân lên TVBQG, làm việc cho Văn Hóa Vụ & Quân Sự Vụ để hướng dẫn thêm cho các SQ/ HQ tương lai. Đó là HQ Đại Tá Nguyễn Văn, Văn Hóa Vụ Trường và HQ Trung Tá Lê Bá Thông, Quân Sự Vụ Phó.

Sau khi mãn khóa, HQ thiếu úy hiện dịch ngành Chỉ Huy đều được BTL/ HQ áp dụng cho tất cả các tân SQ/ HQ từ K22B đến K27. Biến cố tháng Tư Đen, hai Khóa 28 và 29 đã phải mãn khóa tại Trường Bộ Binh Long Thành ngày 21 tháng Tư năm 1975, không có tân sĩ quan KQ & HQ.

Trở lại Khóa 16/HQ, ngày 1 tháng 11 năm 1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm bị đảo chánh lúc chúng tôi còn đang

thụ huấn tại Trường SQ/HQ Nha Trang, Tư lệnh Hải Quân là HQ Đại Tá Hồ Tấn Quyền bị ám sát, lúc ông vừa mới 36 tuổi.

HQ Trung Tá Chung Tấn Cang là một trong số những sĩ quan Hải Quân đầu tiên tham gia vào cuộc đảo chính Tổng Thống Diệm. Chỉ một ngày sau, ngày 2 tháng 11 năm 1963, ông được Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng thăng cấp Hải



Dương Vận Hạm Qui Nhơn HQ504.

Quân đại tá và được bổ nhiệm vào chức vụ Tư Lệnh Hải Quân thay thế Hải Quân Đại Tá Hồ Tấn Quyền. Chỉ 3 tháng sau, ngày 30 tháng 1 năm 1964, ông cùng các sĩ quan trẻ ủng hộ Tướng Nguyễn Khánh thực hiện cuộc chỉnh lý, tước quyền các tướng lĩnh lãnh đạo Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. Ngày 8 tháng 4 cùng năm, ông được thăng cấp phó đề đốc. Ngày 21 tháng 10 cùng năm, ông được thăng cấp đề đốc (2 sao).

Sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị ám sát, vì không còn lãnh tụ nào sáng giá hơn nên tình hình chính trị miền Nam trở nên bất ổn. **Quân đội phân hóa, đảo chánh liên miên** như trên, sinh viên học sinh biểu tình hàng ngày. Cuối năm này, **Hải Quân mất luôn quyền chỉ huy Liên Đoàn Thủy Quân Lục Chiến** khi binh chủng thống thuộc này trở thành **Lữ Đoàn Tổng Trừ Bị** do Trung Tá Lê Nguyên Khang làm tư

lệnh và đặt trực thuộc Bộ Tổng Tham Mưu về mọi mặt.

Đến cuối năm 1964, Hải Quân cũng chưa thoát khỏi quỹ đạo lục đục trên đây, một số các sĩ quan cao cấp khóa 2 Nha Trang yêu cầu Đê Đốc Chung Tấn Cang từ chức, vì lý do chính trị. Đầu tháng 4, ông bị buộc phải bàn giao chức vụ Tư Lệnh Hải Quân lại cho Thiếu Tướng Lê Nguyên Khang, Tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến, xử lý thường vụ. (Các sĩ quan HQ K2 nói trên cũng đã bị ngưng chức sau đó.) Chỉ một thời gian ngắn, Thiếu Tướng Khang trao quyền Tư Lệnh HQ lại cho HQ Đại Tá Trần Văn Phấn, ngày 26 tháng 4 năm 1965. Ngày 14 tháng 9, năm 1966, Đại Tá Phấn từ chức.

Trong lúc chờ đợi Trung Tá Trần Văn Chơn tái nhiệm, Trung Tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham Mưu Trưởng kiêm nhiệm Tư Lệnh Hải Quân, thay thế Hải Quân Đại Tá Trần Văn Phấn. Hơn một tháng sau, ngày 31 tháng 10, ông bàn giao chức vụ Tư Lệnh Hải Quân lại cho Hải Quân Đại Tá Trần Văn Chơn (*Tư Lệnh HQ lần thứ hai*) vào ngày lễ Quốc Khánh Đệ Nhị Cộng Hòa, 1 tháng 11 năm 1966, đúng ngày ông được thăng cấp HQ Đại Tá.

Tóm lại, trong 7 năm đầu, Hải Quân tiến triển chậm chạp nhưng trong 3 năm sau, Hải Lực đã nhận thêm 43 chiến hạm và bắt đầu phá triển rất nhanh sau Hiệp Định Paris.

Trở lại thời gian cuối năm 1964, **sau 2 năm theo học Khóa 13 Trường SQ/ HQ Nha Trang, tất cả 7 thiếu úy sinh viên K16/ TVBQGVN (thường được gọi là sĩ quan sinh viên) đều tốt nghiệp ngành Chỉ Huy vào tháng 12-64 và được mang cấp Hải Quân Trung Úy Hiện Dịch có quân vụ thâm niên ngang hàng với Khóa 10/ SQHQ Nha Trang.** Quân vụ này được tính cho tất cả các trường hợp thăng cấp và chức vụ sau này. Cũng vào những năm này, lên cấp trong Hải Quân vẫn rất khó khăn. Một số các sĩ quan HQ kỳ cựu từ Khóa 8 đến Khóa 9 Nha Trang đang làm chỉ huy trưởng Giang Đoàn và Duyên Đoàn vẫn còn mang cấp bậc trung úy, nên 3 HQ trung

ủy Khóa 16/ TVB/ QGVN đã được giữ những chức vụ như chỉ huy trưởng duyên đoàn, giang đoàn và căn cứ Hải Quân. Các vị còn lại được phục vụ trên các chiến hạm, bắt đầu với nhiệm vụ hạm phó và trở thành hạm trưởng các loại chiến hạm khác nhau sau một thời gian ngắn, ngoại trừ một vị được chỉ định về làm SQ Phụ Tá Hành Quân tại Trung Tâm Phát Triển Khả Năng Tác Chiến.

Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 1968, HQ Đại Tá Trần Văn Chon, đương kim Tư Lệnh (TL/HQ) được thăng phó đề đốc (1 sao), ngày Quốc khánh 1 tháng 11 năm 1970, được thăng đề đốc.

Nhưng vào năm 1971, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lại rất tin tưởng vào Đề Đốc Chung Tấn Cang nên đã bổ nhiệm ông vào chức vụ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô kiêm Tổng Trấn Sài Gòn- Gia Định. Tháng 7 cùng năm, ông được thăng cấp phó đô đốc (3 sao) và trở thành sĩ quan Hải Quân đầu tiên và duy nhất mang cấp bậc phó đô đốc của Quân Chung Hải Quân VNCH, dù trên thực tế ông không còn ở trong ngành Hải Quân từ 6 năm trước. (*Sau khi đắc cử Nghị viên Đô Thành của Thủ đô Sài Gòn năm 1974 trong chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách & Quân Vụ, tôi đã có nhiều dịp bàn thảo kế hoạch An Ninh Thủ Đô với Đô Đốc Cang và Chuẩn Tướng Đô Trưởng Đỗ Kiến Nhiễm - Khóa 4/ TVBQGVN. Đô Đốc Cang cũng đã cấp cho tôi một căn cước “Được phép di chuyển trong giờ Thiết Quân Luật”, mà tôi vẫn còn giữ cho đến hôm nay như là một kỷ niệm cuối cùng của Sài Gòn.*) Theo tôi nhận xét, thì Đô Đốc Cang là một vị tướng có tài, đầy kinh nghiệm. Tiếc thay, vì quá tự tin, nên ông đã “xuất hiện” hai lần bất phùng thời!

Cùng năm 1971, Hạm đội HQ VNCH lại đã nhận thêm 20 chiến hạm lớn trong đó có:

2 Khu Trục Hạm Tiền Thám DER (Destroyer Radar Picket Escort): HQ1 – Trần Hưng Đạo (Tôi cũng đã từng phục vụ

trên khu trục hạm này sau khi được Hải Quân Hoa Kỳ bàn giao cho HQ/ VNCH tại Hawaii) và Khu Trục Hạm HQ4 – Trần Khánh Dư.

7 Tuần Dương Hạm WHEC (White High Endurance Cutter).

Cuối năm 1972, quân số Hải Quân VNCH tăng thành 41,000 người. Theo Jane's Fighting Ships 1972-1973, HQ Đại Tá John More đã xếp sức mạnh của lực lượng Hải Quân VNCH vào hàng thứ 9 trong các Quân chủng Hải Quân trên thế giới.

Ngày 1 tháng 11 năm 1974, Đề Đốc Lâm Nguơn Tánh lên làm Tư Lệnh HQ, thay thế Đề Đốc Trần Văn Chơn về hưu.

Và cũng chỉ trong vòng 10 năm sau ngày mãn khóa SQHQ Nha Trang, với việc phát triển rất nhanh của HQ VNCH, 7 sĩ quan K16 Hải Quân cũng đã đóng góp và giữ được các nhiệm sở quan trọng trước năm 1975 như sau:

1 hạm trưởng khu trục hạm, 1 hạm trưởng dương vận hạm, 1 hạm trưởng giang pháo hạm, 1 chỉ huy trưởng Tổng Hành Dinh BỘ Tư Lệnh Hải Quân, 1 chỉ huy trưởng Căn Cứ Hải Quân Nha Trang, 1 phụ tá CHT về Hải Quân tại Trung Tâm Phát Triển Khả Năng Tác Chiến, 1 sĩ quan đại diện Hải Quân tại Bộ TTM, *năm 1974 là Nghị-viên Đô-thành, Thủ đô Sài Gòn.*

Trong số 7 sĩ quan Hải Quân K16/ TVBQGVN này, có hai vị đã là hạm trưởng của những chiến hạm lớn của Hạm Đội HQ/ VNCH:

1. HQ Trung Tá Nguyễn Như Phú:

Mãn khoá 13 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang cuối năm 1964, Hải Quân Trung Úy Nguyễn Như Phú được đề cử làm Chỉ Huy Trưởng Duyên Đoàn 33 của Lực Lượng Duyên Lục. Chỉ hơn hai năm sau, ông giữ chức vụ Chỉ Huy Trưởng căn cứ Hải Quân Vũng Tàu, sau khi được thăng cấp HQ Đại Úy.

Năm 1967, ông trở về Hạm Đội HQ/ VNCH và giữ nhiều chức vụ từ sĩ quan hạm phó đến hạm trưởng của nhiều chiến hạm khác nhau, đã tham dự nhiều cuộc hành quân Liên Quân, cũng như tuần dương.

Chức vụ sau cùng của ông là Hạm Trưởng Dương Vận Hạm (LST- Landing Ship Tank) HQ 504, một trong những chiến hạm lớn của Hải Quân VNCH, có nhiệm vụ chuyển quân,



Khu Trục Hạm Trần Hưng Đạo HQ1.

xe tăng, chuyên chở, yểm trợ Hải pháo cho những cuộc hành quân đổ bộ và Liên Quân...

Trong những tháng ngày triệt thoái kinh hoàng của Quân Dân Vùng 1 Chiến Thuật từ tháng Ba và tháng Tư - 1975, chiến hạm HQ 504 của HQ Trung Tá Nguyễn Như Phú và nhiều chiến hạm khác đã tham dự trợ giúp, cứu vớt hàng vạn Quân Dân từ Huế, Đà Nẵng, trong cuộc di tản đầy đau thương của lịch sử chiến tranh cận đại. Điển hình nhất là HQ 504 đã cứu giúp trên 10,000 Quân Dân đang chết dần chết mòn trên những xà lan không máy, nổi trôi trên sóng nước mênh mông. Chiến hạm HQ 504 đã đến Cam Ranh và Vũng Tàu an toàn vào những ngày sau cùng, đau thương nhất của Miền Nam Việt Nam, trong ngưỡng mộ và biết ơn của hàng ngàn người

và gia đình.

2. HQ Trung Tá Nguyễn Duy Long:

Sau khi mãn khóa Trường SQ/HQ Nha Trang cuối năm 1964, ông được chỉ định làm hạm phó và hạm trưởng nhiều chiến hạm khác nhau từ duyên vận hạm đến dương vận hạm. Trước khi được chuyển về BTL/ HQ để làm Chánh Văn Phòng cho Đề Đốc Tư Lệnh Lâm Nguơn Tánh ngày 1 tháng 11 năm 1974, HQ Trung Tá Nguyễn Duy Long là Hạm trưởng Yểm Trợ Hạm HQ 801 (USS Garrett County LST 786 - Landing Ship Tank) của US Navy được bàn giao cho HQ/ VNCH ngày 23 tháng 4 năm 1971.

Ngày 24 tháng 3 năm 1975, Phó Đô Đốc Càng (*cấp bậc sau cùng là tướng 3 sao*) được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ định làm Tư Lệnh Hải Quân một lần nữa, thay thế Đề Đốc Lâm Nguơn Tánh. Chiều 29 tháng Tư, khi Hạm Đội được lệnh di tản, Trung Tá Long được chỉ định làm Hạm Trưởng Khu Trục Hạm HQ 1 tách bên. Trên tàu có Đề Đốc Lâm Nguơn Tánh, Phó Đề Đốc Nguyễn Thanh Châu, và đầy ắp quân dân di tản.

HQ Trung Tá Nguyễn Duy Long là vị hạm trưởng cuối cùng của Soái Hạm Trần Hưng Đạo. Dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng ông hành xử đúng cương vị của một vị hạm trưởng đầy kinh nghiệm khi đã cùng Hạm Đội HQ/ VNCH chỉ huy chiến hạm rời Việt Nam trong ngày đầu thương nhất của lịch sử, ngày 30 tháng Tư, mang theo trên 30,000 quân dân đến bến bờ tự do tại Phi Luật Tân.

Các sĩ quan Hải Quân các khóa về sau xuất thân từ TVBQGVN cũng đã phục vụ rất đúng tư cách với vai trò sĩ quan Chỉ Huy trong tất cả các đơn vị Hải quân. Khóa 24 có HQ Đại Úy Trần Minh Chánh đã lên đến chức hạm trưởng một tuần duyên hạm, HQ Đại Úy Nguyễn Hữu Phú là chỉ huy phó của một giang đoàn. Khóa 25 có cố HQ Đại Úy Nguyễn Văn Đồng, được truy thăng HQ đại úy sau trận Hải Chiến

Hoàng Sa với Hải Quân Trung Cộng, ngày 19 tháng 1 năm 1974. Một sĩ quan Nha Trang cùng phục vụ chiến hạm HQ 5 với HQ Trung Úy Nguyễn Văn Đồng đã ngưỡng mộ về giờ phút cuối của Trung Úy Đồng như sau:

“Trận hải chiến với HQ Trung Cộng thật ác liệt. Ông tự điều khiển khẩu đại pháo trước mũi và bị trúng nhiều đạn nhất, một trái đạn trúng ngay pháo tháp, hệ thống điều khiển bằng điện bắt khiến dụng. HQ Trung Úy Nguyễn Văn Đồng, xuất thân từ Trường Võ Bị Đà Lạt đã chết thật can đảm ngay trong pháo tháp của khẩu hải-pháo 127 ly.”

Quả thật, đã có một thời, và ngay cả bây giờ, vẫn còn rất nhiều người ngưỡng mộ tinh thần trách nhiệm của những sĩ quan xuất thân từ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam trong bất cứ Quân Binh Chủng nào. Xin hãy trân quý tình huynh đệ truyền thống bất khả phân của chúng ta. Xin hãy trân quý những hy sinh, đã do biết bao Huynh Đệ tạo nên những hào quang vô giá cho chúng ta.

Để kết thúc bài viết này, người viết xin mượn lại một lần nữa, lời của Phóng Viên Chiến Trường kỳ cựu Phạm Huấn, khi ông nói về các sĩ quan xuất thân từ Trường Đà Lạt:

“...Nếu Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 được ký kết trễ hơn 2 năm nữa, Miền Nam có lẽ sẽ không mất vào tay Cộng Sản. Bởi vì Đất Nước và Quân Đội sẽ được lãnh đạo và chỉ huy bởi những tướng tá trẻ, anh hùng, có khả năng và đầy đủ Trí, Đức, Dũng...”

Hoa Thịnh Đốn, tháng 8 năm 2019.